

สารผู้อำนวยการ

ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา นานาประเทศต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนา โดยตามวาระการพัฒนา หลังปี 2015 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดหลัก โดยนำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) มาประกอบแนวทางการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาด้านความยากจน ลดความหิวโหย เพิ่มการเข้าถึงการศึกษา รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำ เหล่านี้ล้วนยังทำให้เราต้องตื่นตัว และเร่งพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับมือกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมมากที่สุดคือ การให้การศึกษและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการการค้าและการพัฒนา เป็นองค์กรมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตระหนักและจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ดังกล่าว โดยได้ขยายบทบาททั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการเสริมสร้างศักยภาพและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ให้สอดรับและปรับตัวเท่าทันบริบทใหม่ๆ เพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีอาเซียนและเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินกิจกรรมของสถาบัน ในระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา นั้นนับได้ว่าประสบผลสำเร็จในภารกิจหลักๆ อันได้แก่ การรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การวิจัยการจัดการศึกษาและฝึกอบรมโดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการค้า การเงิน การลงทุน เทคโนโลยีและการพัฒนา และการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความคิด ศึกษาประเด็นปัญหาใหม่ๆ เทคนิคการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ เรียนรู้กระบวนการวางแผนและตัดสินใจ นำไปสู่การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศ จึงถือได้ว่าสถาบัน เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม และการระดมสมองในภูมิภาค ที่ได้ดำเนินภารกิจตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถาบันฯ ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การ (UNCTAD)

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มอบนโยบาย ข้อคิดเห็น และคำปรึกษาแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ มาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนส่งผลให้ผลการดำเนินงานของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับ ทำให้งานของสถาบันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

(ดร.กมลินทร์ พินิจกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการการค้าและการพัฒนา